

16 กันยายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเกี่ยวกับเงินลงทุนในหุ้นของบริษัทย่อย
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติให้อนุมัติตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะประกาศการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศพม่า ภายใต้บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ ฟิทัวาย จำกัด (ประเทศไทย) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คู่สัญญา/สัดส่วนการร่วมลงทุน บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ ฟิทัวาย จำกัด ร้อยละ 100
(บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ ฟิทัวาย จำกัด)

ลักษณะโดยทั่วไปของกิจการ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ ฟิทัวาย จำกัด ได้ยื่นสมัครเข้าร่วมหน่วยงานคณะกรรมการการลงทุนแห่งพม่า (MIC) เพื่อส่งเสริมและลงทุนในบริษัทของตนเองในต่างประเทศ คือ บริษัท แม็กซ์แคร์ จำกัด ในประเทศพม่า โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างและดำเนินงานศูนย์กระจายสินค้าที่ทันสมัยสำหรับผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม

วันที่ได้รับการอนุมัติ 6 กันยายน 2559

ความสัมพันธ์ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ ฟิทัวาย จำกัด (ประเทศไทย) และบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ ฟิทัวาย จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทแม็กซ์แคร์ จำกัด (ประเทศพม่า)

รายละเอียดของการร่วมค้า

ชื่อกิจการร่วมค้า	บริษัท แม็กซ์แคร์ จำกัด (ประเทศพม่า)
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ	คลังสินค้า โลจิสติกส์ บริการจัดจำหน่ายและการบริการด้านการขนถ่ายวัสดุ
คณะกรรมการบริษัท	กรรมการทุกท่านที่ได้รับการเสนอชื่อโดย บริษัท เมก้าไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
มูลค่าการลงทุน	<p>มูลค่าโครงการ:</p> <p>ช่วงที่ 1 : ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 17.2 ล้านบาทเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ เริ่มเดือนกันยายน 2559 และจะแล้วเสร็จภายใน 2 ปี โดยเงินจำนวน 8.6 ล้านบาทเหรียญสหรัฐฯ จะมีการลงทุนในรูปแบบของหุ้นของบริษัท แม็กซ์แคร์ จำกัด และเงินจำนวน 8.6 ล้านบาทเหรียญสหรัฐฯ จะจัดสรรให้เป็นเงินกู้ระยะยาวแบบมีดอกเบี่ย</p> <p>ช่วงที่ 2 : ดำเนินการ ใน หรือ หลัง เดือนกันยายน 2561 หลังจากได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน</p>
แหล่งที่มาของเงินทุน	
ประโยชน์ที่คาดว่าจะบริษัทจะได้รับ	บริษัท ฯ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเช่าคลังสินค้านวมถึงพื้นที่สำนักงานในประเทศที่เติบโตอย่างรวดเร็วในพม่า การได้รับการอนุมัตินี้รวมถึงการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนิติบุคคลด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้บริการด้านการจัดจำหน่ายและการบริการในมาตรฐานระดับสูงในประเทศพม่า และมาตรฐานเหล่านี้จะสามารถประสบความสำเร็จได้ในการจัดการในระยะยาว

การคำนวณขนาดของรายการตามประกาศการได้มาจำหน่ายไป มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงิน	MEGA	การเข้าร่วม
สินทรัพย์รวม	7,328	
หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	44	
หัก หนี้สินรวม	2,871	
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0	
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	4,413	
ส่วนของกำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 12 เดือน ย้อนหลัง	0	
มูลค่าโครงการ (อัตราเงินบาทไทย 34.5 บาท / 1 ดอลลาร์สหรัฐ)		593.4

หมายเหตุ ข้อมูลทางการเงินที่แสดงข้างต้นมาจากงบการเงิน ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
ฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

การคำนวณขนาดของรายการตามประกาศการได้มาจำหน่ายไปตามเกณฑ์การคำนวณทั้ง 4 เกณฑ์
มีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ	ขนาดของรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์	ร้อยละ 0
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	ร้อยละ 0
3. เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	ร้อยละ 8.1
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน	ไม่ระบุ

การได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือต้องได้รับการอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น

จากการคำนวณขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามรายละเอียดข้างต้นรายการดังกล่าวมีขนาดของ
รายการที่มีค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 8.1 ถือเป็นรายการขนาดเล็กไม่เข้าข่ายที่ต้องปฏิบัติตามประกาศ
การได้มาและจำหน่ายไป แต่ประการใด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ในการเข้าทำรายการ
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรอนุมัติเข้าทำรายการดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเวก ดาววัน)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร